

**Hội nghị Ngoại giao diễn ra trong bối cảnh ngoại giao Việt Nam đang phải xử lý nhiều vấn đề nan giải**

*Giáo sư Carl Thayer là nhà nghiên cứu hàng đầu về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia. Carl*

### Lòng tin bền bỉ

- Là một người nghiên cứu về Việt Nam lâu năm ở nước ngoài, ông cảm thấy thế nào khi nghe những tin

**Gs. Carl Thayer:** Các vấn đề tham nhũng gần đây liên quan đến hội đồng quản

**Gs. Brantly Womack:** Những xì căng đan đó rất nghiêm trọng đối với uy tín của Việt Nam. ODA quan

Vấn buôn lậu sòng tê giác liên quan tới Đới sản quán Việt Nam ở Nam Phi có thể ít quan trọng hơn, nhưng

Quy tắc minh bạch trong ngoại giao đã tồn tại ngay từ những ngày đầu của ngoại giao

Vấn đề xảy ra ở Nam Phi đặt ra những câu hỏi sâu sắc đối với ngoại giao Việt

Trong những năm 1980, nhiều sinh viên người Việt tại Nga và Đông Âu đã nhận

## PCI và buôn lậu sòng tê giác: Góc nhìn từ quốc tế

T&#225;c Gi&#7843;: Ph&#225;ng Loan

Th&#7913; Ba, 02 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2008 21:37

---

### Đông công nhân hành động nhanh và mạnh hơn chính phủ

**Gs. David Koh:** Xi căng đàn PCI là c&#228; h&#228;i cho Đông Công nhân Việt Nam

Tr&#228;c đây, những người bị tình nghi tham nhũng thường ngay lập tức bị đình chỉ công tác và những

Vào thời điểm hiện nay, Đông Công nhân Việt Nam công nhân hành động nhanh chóng, trên thực tế, công nhân phải

Ngoại giao không chỉ là câu chuyện hình thức. Nó thực chất là vấn đề lợi ích quốc gia. Trước khi VN nghĩ rằng

Vấn đề những đơn án tham nhũng được cung cấp tài chính từ các quỹ đi vay, chi phí chuyển giao tăng lên từ

Buôn lậu đã là vấn đề cũ trong giới quan chức chính phủ được công nhận làm việc

### Mối bận tâm khác ngoài lợi ích quốc gia?

- Liệu những vấn đề này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới ngoại giao Việt Nam, tới mối quan hệ của Việt

**Gs. Carl Thayer:** Việt Nam đã có uy tín cao trên trường quốc tế nhờ vào

Xi căng đàn h&#228;i PCI và vấn đề buôn lậu sòng tê giác sẽ không làm sụt giảm uy tín toàn cầu của Việt

**Gs. David Koh:** Như đã nói, các phái đoàn ngoại giao Việt Nam có truy

Thêm vào đó, Bộ Ngoại giao cũng công nhận nghĩ làm thế nào để có được những cán bộ ngoại giao tốt hơn. Đ

**X&#228; nghiêm ngặt có thể bắt kịp thực tế**

- Từ bên ngoài quan sát, ông nghĩ công đồng quốc tế trông đợi và phấn n&#228;ng

**PCI và buôn lậu sòng tê giác: Góc nhìn từ quốc tế**

T&#225;c Gi&#7843;: Ph&#225;ng Loan

Th&#7913; Ba, 02 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2008 21:37

---

**Gs. Carl Thayer:** Công nghệ quốc tế trông đợi Việt Nam hành động như

Bộ Công an đã thành lập tổ đặc nhiệm để tiếp hành điều tra xì căng đan PCI. Công có sự điều tra nhanh

Đội và đội buôn lậu sòng tê giác, Nam Phi và công nghệ quốc tế sẽ nhìn Bộ Ng

**Gs. David Koh:** Công nghệ quốc tế luôn muốn nhìn thấy tham nhũng

- Ông có thể nhìn gì cho Việt Nam để khôi phục hình ảnh quốc gia cũng như đất nước có kết quả tích cực

**Gs. David Koh:** Hình ảnh quốc gia giảm như thế nào? Đó không chỉ là ng

**Gs. Carl Thayer:** Việt Nam không thể trông đợi rằng có thể thay đổi nhanh chóng quan điểm của

Công nghệ quốc tế trông đợi Việt Nam sẽ tuân thủ đúng các cam kết quốc tế của mình. Việt Nam phải

Các nhà lãnh đạo chính trị và các cơ quan chức năng tham nhũng phải hành động một cách kiên định. Họ

Khuyến khích quan trọng nhất mà tôi có thể đưa ra là Việt Nam phải đầu tư tiên

Hai là, Việt Nam cần cho phép truyền thông, báo chí đóng một vai trò đặc biệt trong điều tra và đưa tin

□